

GOGOPRINT โรงพิมพ์ออนไลน์คุณภาพ



โกโกพริ้นท์ คือ โรงพิมพ์ออนไลน์ในกรุงเทพฯ ที่มีบริการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายให้คุณสามารถสั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่คุณออกแบบเองออนไลน์ได้ทุกชนิด เช่น นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ ของจดหมาย แฟ้มเอกสาร บัตรเชิญหรือการ์ดแต่งงาน โปสการ์ด โปสเตอร์ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนของประเทศไทย Gogoprint ก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศฟรี!

ไม่ว่างานดีไซน์สำหรับสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร Gogoprint ก็รับพิมพ์งานเหล่านั้น และเสนองานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาถูก หมดความกังวลเรื่องความผิดพลาดของสีหรือรูปแบบดีไซน์ไปได้เลย โกโกพริ้นท์ใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด อย่างเช่น HP Indigo 10,000 สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล และ Heidelberg (ผู้ผลิตชั้นนำของโลกจากเยอรมันนี่) สำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ท แสดงใบเสนอราคาทันที บริการรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจ

เว็บไซต์ Gogoprint ยังมีส่วนศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่จะช่วยให้คุณเห็นตัวอย่างขั้นตอนการปิดอาร์ตเวิร์คอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ในระดับสูงที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าไปอ่านบล็อกตัวใหม่ของโกโกพริ้นท์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ การปิดอาร์ตเวิร์ค และข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้ นี่เป็นจุดสำคัญที่ช่วยให้ Gogoprint บรรลุเป้าหมาย ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการ ได้รับความผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในเวลาและในสถานที่ที่เขาต้องการ ผ่านขั้นตอนการสั่งซื้อและราคาโปร่งใส และสะดวกสบาย

ขั้นตอนการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ง่ายๆ ดังนี้:

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ (จากเมนูไอคอนที่ปรากฏในหน้าโฮมเพจ หรือเมนูเลือกที่จะปรากฏอยู่ทุกๆ หน้าของเว็บไซต์) และคลิกเข้าไปได้เลย
2. เมื่อกดเลือกแล้ว สามารถกำหนดตั้งค่าประเภทกระดาษ น้ำหนักกระดาษ การพิมพ์สีหรือขาวดำ และตัวเลือกต่างๆ ในการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ ราคาสำหรับแต่ละปริมาณการสั่งซื้อจะปรากฏให้เห็นเพื่อเปรียบเทียบได้ในหน้าเดียวกัน
3. เมื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกกำหนดการจัดส่ง เพิ่มรายการสั่งซื้อลงในตระกร้า และเช็คเอาท์ การชำระเงินสามารถทำได้ผ่านทางบัตรเครดิต โอนเงินทางธนาคาร เครดิตการ์ด หรือเงินสดเมื่อได้รับสินค้า หลังจากกรอกรายละเอียดรายการสั่งซื้อและจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ คุณก็แค่นั่งรอรายการสั่งซื้อของคุณที่จะจัดส่งให้ถึงมือคุณที่บ้าน หรือที่ทำงานของคุณ ทุกที่ทั่วประเทศไทย

บริษัทชื่อดังอย่าง Booking.com, Lazada, Greyhound และ Uber ก็ไว้วางใจให้ Gogoprint เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเขา แล้วทำไมคุณถึงไม่ลองดูเหมือนกันบ้างล่ะ?

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโกโกพริ้นท์ได้ที่ <http://www.gogoprint.co.th/>